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ชื่อวิทยานิพนธ  ทัศนคติตอการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
ผูเขียน   นางสาวตวนนูรอัยนี    โตะกูบาฮา 
สาขาวิชา  อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา  2551 
 

บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการคุมกําเนิด   
2) ศึกษาระดับความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  
จังหวัดปตตานี  3) ศึกษาทัศนคติตอการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี    
4) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตอการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  จําแนก
ตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม  และระดับความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับ
การคุมกําเนิด 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสารและภาคสนาม  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ  
สตรีมุสลิมที่สมรสแลวในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  โดยศึกษาสตรีมุสลิมที่มีสถานภาพเปน
ภรรยาอยู  หรือสตรีมุสลิมที่ขาดจากการสมรสแลว  ในแตละครอบครัว  จํานวน  260  คน   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คา
รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  การทดสอบคาที (t-test)  การทดสอบคาเอฟ (F-test)  จากการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One  Way  Analysis  of  Variance)  และทดสอบความแตกตางดวยการเปรียบเทียบ
พหุคูณ โดยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe’s  method)   
  ผลการวิจัยพบวา 
  1. สตรีมุสลิมสวนใหญมีความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดใน
ระดับสูง    

2. สตรีมุสลิมที่มีความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดในระดับต่ํา
และปานกลาง  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดอยูในระดับไมแนใจ   สวนสตรีมุสลิมที่มีความรูความ
เขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดในระดับสูง  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดอยูในระดับไมเห็น
ดวย   
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3. สตรีมุสลิมที่มีภูมิลําเนา  ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย  อายุ  อายุตอนสมรสครั้งแรก  
ระยะเวลาการสมรส  จํานวนบุตรที่มีชีวิต  ระดับการศึกษาดานสามัญ  อาชีพ  และรายไดของ
ครอบครัวตางกัน  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดไมแตกตางกัน   

4. สตรีมุสลิมที่มีสถานภาพทางการสมรสและระดับการศึกษาดานศาสนาตางกัน  
มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     

5. สตรีมุสลิมที่มีระดับความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดและ
ตองการจํานวนบุตรตางกัน  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.001  และ  0.01  ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

 
This research aims to 1) study Islamic principles of birth control.        

2) study knowledge and understanding levels about religious regulations of Muslim 

women’s birth control in Muang district, Pattani province. 3) study attitudes towards 

birth control of Muslim women in Muang district, Pattani province. 4) compare 

Muslim women’s attitudes towards birth control in Muang district, Pattani province 

according to the variables of population, economy, society, knowledge and 

understanding  levels  of  religious  regulations  of   birth control. 

  This research is a documentary and field work research. The samples 

in the study are married Muslim women in Muang district, Pattani province. They are 

260 Muslim women who maintained their status as wives or divorced women in each 

family. The instrument for the data collection is the questionnaires. The statistics used 

in the analysis are percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test, one 

way analysis of variance and  Sheffe’s method.                                                                                   

  The  results  reveal  that : 

  1. Most of Muslim women have knowledge and understanding about 

the religious regulations of  birth control  in  the  high  level. 

  2. Muslim women who have knowledge and understanding about 

religious regulations of birth control in the levels of low and medium have attitudes 

toward birth control in the level of uncertainty, while the Muslim women who have 

knowledge and understanding about religious regulations of birth control in the level 

of  high  have attitudes toward birth control in the level of  disagreement. 

  3. There are no differences in attitude among Muslim women who are  

different in domicile, communities and houses, age, age at the time of marriage,  
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duration of marriage, number of living children, non-vocation education levels,  

occupation  and  income. 

  4.  There  are  differences  in  attitude  among  Muslim  women  who  

are  different  in  marital  status  and  Islamic  education,  at  0.05  level  of  

significance. 

  5.  There  are  differences  in  attitude  among  Muslim  women  who  

are  different  in  the  level  of  knowledge  and  understanding  about  religious  

regulations  of  birth  control  and  number  of  children  expected,  at  0.001  and  0.01  

level  of  significance  respectively. 
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   النسلفطاني حول تنظيم حافظة بم مغانج مديرية في آراء النساء المسلمات    عنوان البحث
  تؤكوباها    توان نورعيني     الباحثة

   الدراسات الإسلامية البرنامج الرئيسي
  هـ1429    العام الجامعي

  

  مستخلص البحث
  

دراسة ) 2 . النسل دراسة الشريعة الإسلامية حول تنظيم)1 إلىا البحث ذيهدف ه
 بتنظيمما يتعلق فطاني فيحافظة  بم مغانج مديريةفي للنساء المسلمات ينيدينال العلم والفهم مستوي
        . النسلفطاني حول تنظيمحافظة  بم مغانج مديرية فيالنساء المسلماتدراسة آراء ) 3 .النسل

فطاني حافظة  بم مغانجيرية مدفي  النساء المسلمات لدى النسلحول تنظيملآراء دراسة مقارنة ل) 4
 والفهم ،لك مستواهن العلميكذ و،يةعاجتملا وا،يةقتصادلا وا،يةصشخال  حسب المتغيراتمقسمة
  .الديني

  مغانج مديريةفيالنساء المسلمات المتزوجات هي  ا البحثذه في التي تستخدم والعينات
 والأدوات.  مسلمة260وعددهن  ،ت المطلقاأو ، سواء اللاتي لا زلن في قيد الزوجية،فطانيحافظة بم

 : فهي،أما طرق الإحصاء المستخدمة. ئيات والإحصا.المستخدمة في جمع المعلومات هي الاستبيانات
  تيسومقياس اف ،(t-test)  تي تيس، ومقياسالانحراف المعياريقيمة  ووالمعدل الرياضيالنسبة المئوية 

(F-test)،ومنهج تشيف، والانحراف الأحادي  (Sheffe’s method).  
    : إليها البحث هينتائج التي توصلال  أهمومن

 الدينيين مما يتعلق بتنظيم       من العلم والفهم        عال  علي مستوي     النساء المسلمات        أغلب  )   1
  .النسل

  الدينيين في المسائل التي تتعلق          من العلم والفهم        اللاتي لديهن      النساء المسلمات        ان  )   2 
 وأما النساء      .  حول تنظيم النسل      غير ثابتة   تدني والمتوسط، لهن مواقف          في المستوي الم      تنظيم النسل  ب 

 ، بتنظيم النسل في مستوي عال          الدينيين في المسائل التي تتعلق          من العلم والفهم       المسلمات التي لديهن        
  .تنظيم النسل فموقفهن هو رفض
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 ،لإقامة    تبعا لاختلاف مكان ا       ، النساء المسلمات حول تنظيم النسل             تختلف مواقف    )   3 
 ومستوى الدراسة الدينية           ،  وعدد الأولاد        ، يةج  الزو      ومدة   ، الزواج     هن عند   عمار   وأ  ، والحالة الإجتماعية

  .واتبوالعصرية والأعمال والر
لهن    ، النساء المسلمات اللاتي يختلفن في حالة قيد الزوجية ومستوى التعليم الديني                           )   4

  .0.05ية تساوي  تمثل دلالة إحصائ،مواقف متباينة حول تنظيم النسل
النساء المسلمات اللاتي يختلفن في مستوي الفهم الديني عن تنظيم النسل والرغبة في                           )   5 

 على  0.01 و  0.001   تمثل دلالة إحصائية تساوي          ،  لهن مواقف متباينة حول تنظيم النسل           ، الأولاد     عدد   
 .الترتيب

 
 
 
 
 
 
   
   


